

สะพานสูง ที่บางตะบูน



มองบ้านมองเมือง



ปริญญา ตรีน้อยใส

เชื่อว่า แฟนนานแฟนมติชนสุดสัปดาห์ คงมีภาพจำ สะพานสูงที่สวยงาม ไม่ว่าจะเป็ สะพานโกลเดินเกต ที่ซานฟรานซิสโก สะพานควีนบริดจ์ ที่นิวยอร์ก หรือสะพานฮาร์เบอร์บริดจ์ ที่ซิดนีย์

แต่สะพานแต่ละเมือง ล้วนเป็สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม มีพื้นที่ได้สะพานให้นักท่องเที่ยวไปมอง ให้ผู้คนเซลฟี โดยมีสะพานสูงเป็ฉากหลัง

วันที่ไปกินอาหารที่ร้านอังกะเปา ริมน้ำบางตะบูน เพชรบุรี นอกจากจะได้บรรยากาศกินลมแล้ว ยังได้ชมสะพานอีกด้ว ยารมทางหลวงแผ่นดินสร้างสะพานข้ามปากอ่าวบางตะบูน ที่สูงกว่าสะพานทั่วไป เพื่อให้เรือลอดผ่านออกไปทะเล ทัดเทียมภาพสะพานบริเวณปากอ่าว จึงแปลกตาน่าสนใจ คล้ายกับเมืองต่างๆ ที่กล่าวถึง

เสียดายว่า สะพานที่สูงนี้ นอกจากจะเป็สะพานคอนกรีต รูปแบบยังเป็ไปตามมาตรฐานของกรมทางหลวง ภาพสะพานสูงริมอ่าว เลยแค่น่าสนใจ

เป็ภาพสะพานเดิมๆ ในมุมมองเปลี่ยนไป

เข้าใจว่า ตอนออกแบบ วิศวกรคงไม่คิดว่า เมื่อสร้างสะพานแล้วเสร็จ ชาวบ้านบางตะบูนจะมองเห็นทัศนียภาพที่แปลกตา เลยไม่ได้ออกแบบให้มีรูปแบพิเศษแต่อย่างใด

เข้าใจว่า ตอนเรียน อาจารย์ที่สอนรายวิชาออกแบบสะพาน คงเน้นย้ำแต่เรื่องความถูกต้องของตัวเลข และความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้าง ที่สำคัญไม่ได้สอนเรื่องอื่น โดยเฉพาะเรื่อง

ความสวยงาม วิศวกรผู้ออกแบบเลยไม่ได้คิดเรื่องมุมมองจากพื้นที่โดยรอบ

เข้าใจว่า ตอนจัดทางงบประมาณ อธิบดีกรมทางหลวงแผ่นดิน คงเน้นแค่ความจำเป็นในการสัญจร และการประหยัดงบประมาณแผ่นดิน วิศวกรมทางหลวงแผ่นดินเลยไม่ได้คิดไกลไปสิ่งเรื่องอื่น โดยเฉพาะความงามของบ้านเมือง และการส่งเสริมกิจการท่องเที่ยว

เข้าใจว่า ตอนก่อสร้าง ชาวบางตะบูนและคนใกล้เคียงคงดีใจที่มีสะพานแข็งแรง การเดินทางไปมาสะดวก คงไม่ได้คิดไกลไปว่า น่าจะมีสะพานสวย ไม่เหมือนที่อื่น หรือไม่ก็รู้อยู่แล้วว่า ชาวบ้านไหนๆ ก็ไม่เคยมีสะพานที่ถนนสวยงามเหมือนบ้านเมืองอื่น

เข้าใจว่า ก่อนการก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงแผ่นดินจะดำเนินการเหมือนทุกโครงการ ที่จัดเป็เป็นความลับทางราชการ และคิดเอาเองว่า ชาวบ้าน (ที่เสียภาษีเป็ค่าจ้างออกแบบและค่าก่อสร้าง)

ได้มีสะพานใช้ก็เป็บุญกุศลอย่างยิ่งในชาตินี้แล้ว

เข้าใจว่า ด้วยเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวมา

โอกาสจะเกิดสิ่งดีๆ ในบ้านเมืองได้ยาก

โอกาสจะมีอาคารสิ่งก่อสร้างสวยงามคู่บ้านคู่เมือง น้อยลง

โอกาสจะเพิ่มจุดขายทางการท่องเที่ยว หมดไป

โอกาสที่จะเพิ่มตัวเลขทางเศรษฐกิจ หายไป

กลายเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะ ตัวเอง ●